

Số: 19/BC-KTHT

Phú Lộc, ngày 16 tháng 1 năm 2023

## BÁO CÁO

### Về việc giải quyết đơn và phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh nội dung kiến nghị TDP Mũi Né, thị trấn Phú Lộc

Kính gửi: UBND huyện.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng nhận được kiến nghị phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh; nội dung kiến nghị: “Đơn vị thi công đường gom đường sắt đoạn TDP Mũi Né, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, trong khi thi công đã phá hỏng đoạn đường dân sinh của xóm, đến nay đã hơn 1 tháng chưa có phương án khắc phục. Đoạn mới thi công giáp đường cũ nhô cao rất nguy hiểm, ảnh chụp ngày 10/01/2023. Kiến nghị Chủ đầu tư và đơn vị thi công có phương án sớm khắc phục trả lại đường đi cho xóm chúng tôi”. Sau khi kiểm tra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo như sau:

#### 1. Hiện trạng công trình

Tuyến đường các hộ dân kiến nghị được đầu tư đưa vào sử dụng năm 2010, với chiều dày trung bình từ 5-10cm; qua thời gian sử dụng, tuyến đường đã có một số hư hỏng nhất định.

Vừa qua, Phòng Kinh tế và Hạ tầng được UBND huyện giao Chủ đầu tư công trình Xây dựng tuyến đường gom đảm bảo an toàn giao thông dọc đường sắt đoạn từ Đá Bạc – dốc Mũi Né, thị trấn Phú Lộc, Phòng Kinh tế và Hạ tầng hợp đồng xây lắp với đơn vị thi công Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Phụng.

Hiện nay, tuyến đường nêu trên đã bị hư hỏng khá nhiều, một số đoạn bị lầy lội, trong đó 1 phần nguyên nhân từ việc xe máy phục vụ thi công của công trình nêu trên.

#### 2. Kết luận, kiến nghị

Trước mắt, để đảm bảo nhu cầu đi lại trước, trong và sau Tết âm lịch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng chỉ đạo đơn vị thi công Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Phụng tiến hành đổ bột đá 1 số đoạn bị lầy lội. Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Phụng tiến hành khắc phục các nội dung tại buổi kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình.

Về lâu dài, Phòng Kinh tế và Hạ tầng kính báo cáo UBND huyện chấp thuận chủ trương đầu tư công trình nêu và triển khai dự án khi được UBND huyện cấp kinh phí.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng kính kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện. Đồng thời, đề nghị UBND thị trấn Phú Lộc căn cứ nội dung báo cáo này để trả lời đơn cho các hộ dân liên quan khi có đề nghị./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Võ Đại Thắng**